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รายช่ือผู้เข้าร่วมประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสะอาดสมบูรณ์ 
อ าเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 

สมัยสามัญ สมัยท่ี 1/2565   (ครั้งที่ 2) 
 วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 

ณ หอประชุมธรรมาภิบาล องค์การบริหารส่วนต าบลสะอาดสมบูรณ์ 
****************************** 

 
 
สมาชิกผู้เข้าประชุม 

ล าดับ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
1 นายประยุทธ  เกษี ประธานสภาฯ นายประยุทธ  เกษี  
2 นายอ่างทอง สมเพชร รองประธานสภาฯ นายอ่างทอง สมเพชร  
3 นางเอมอร  บุญศักดิ์รักษา เลขานุการสภาฯ นางเอมอร  บุญศักดิ์รักษา  
4 นายทองมา  ธุระกิจ ส.อบต. หมู่ที่ 1 นายทองมา  ธุระกิจ  
5 นายภาษิต  ธุระกิจ ส.อบต. หมู่ที่ 2 นายภาษิต  ธุระกิจ  
6 นายสมัย  บัวระบัน ส.อบต. หมู่ที่ 3 นายสมัย  บัวระบัน  
7 นายอ านาจ  จอมค าสิงห์ ส.อบต. หมู่ที่ 4 นายอ านาจ  จอมค าสิงห์  
8 นายทรงฤทธิ์  แสงค าไพ ส.อบต. หมู่ที่ 5 นายทรงฤทธิ์  แสงค าไพ  
9 นายบุญเกง  ทรงสิทธิ์ ส.อบต. หมู่ที่ 6 นายบุญเกง  ทรงสิทธิ์ -ลา- 

10 นายมงคล  แสงสิงห์ ส.อบต. หมู่ที่ 7 นายมงคล  แสงสิงห์ -ลา- 
11 นางสาวศรัญญา  สิทธิภักดิ์ ส.อบต. หมู่ที่ 9 นางสาวศรัญญา  สิทธิภักดิ์  
12 นายวิรัญ  ภูเนตร ส.อบต. หมู่ที่ 11 นายวิรัญ  ภูเนตร  
13 นายรังสรรค์  อุ่นเจริญ ส.อบต. หมู่ที่ 12 นายรังสรรค์  อุ่นเจริญ  
14 นายทองสุข  วรนาม ส.อบต. หมู่ที่ 13 นายทองสุข  วรนาม  
15 นายประทวน  ใหญ่แก่นทราย ส.อบต. หมู่ที่ 14 นายประทวน  ใหญ่แก่นทราย  
16 นายหวัน  สารมูล ส.อบต. หมู่ที่ 16 นายหวัน  สารมูล  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2 
 

 
 
 
 

 
 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
 

ล าดับ ชื่อ- สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 
หมาย
เหตุ 

1 นายสหาย  สังฆะมะณี นายก อบต. นายเข็มชาติ  โภคาเทพ  
2 นายค าพันธ์  มาตย์วิเศษ รองนายก อบต. นายสหาย  สังฆะมะณี  
3 นายทองอินทร์  กันลา รองนายก อบต. นายค าพันธ์  มาตย์วิเศษ  
4 ร้อยตรีโยธิน  อุปรา เลขานุการนายก อบต. ร้อยตรีโยธิน  อุปรา  
5 นายสมบูรณ์  แข้ค า ปลัด อบต. นายสมบูรณ์  แข้ค า  
6 นางกอบกุล  เฟ่ืองฟู รองปลัด อบต. นางกอบกุล  เฟ่ืองฟู  
7 นางสาวกฤตาภรณ์  ทะราษี หัวหน้าส านักปลัด นางสาวกฤตาภรณ์  ทะราษี  
8 นางส าเนียง  ปัญญา ผอ.กองคลัง นางส าเนียง  ปัญญา  
9 นางนาตยา  มันตาพันธ์ ผอ.กองการเกษตร นางนาตยา  มันตาพันธ์  

10 นางปราณีธรณ์  ไตรยะสุทธิ์ ผอ.กองการศึกษา นางปราณีธรณ์  ไตรยะสุทธิ์  
11 นายภัทรชัย  มาสเหียร ผอ.กองสวัสดิการสังคม นายภัทรชัย  มาสเหียร  
12 นางบูรณ์ศิริ  ภาวะลี หน.ฝ่ายนโยบายและแผน นางบูรณ์ศิริ  ภาวะลี  
13 นายเชิดชาย  รักไท้ ผอ.กองช่าง นายเชิดชาย  รักไท้  
14 นายจิระเดช  ชุมสิงห์ จพง.ธุรการ นายจิระเดช  ชุมสิงห์  
15 นายสัญญา  ยิ่งก าแหง หน.ฝ่ายก่อสร้าง นายสัญญา  ยิ่งก าแหง  
16 นางณิชาภา  อุประจันทร์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน นางณิชาภา  อุประจันทร์  
17 นางอรทัย  แสงสุระ ผช.จนง.ธุรการ นางอรทัย  แสงสุระ  
18 นางสาวปนัดดา ขาวศรี ผ.ช.เจ้าพนักงานธุรการ นางสาวปนัดดา ขาวศรี  
19 นางวาณี    จรรยา ผช.จนง.ประชาสัมพันธ์ นางวาณี    จรรยา  
20 นางสาวศิรินทิพย์ ศรีตะวัน ผช.จนง.สาธารณสุข นางสาวศิรินทิพย์ ศรีตะวัน  
21 นางสาวพัชราภรณ์  ละมุล ผ.ช.นักวิเคราะห์นโยบายและแผน นางสาวพัชราภรณ์  ละมุล  
22 นายอนุชา  แซ่ลิ้ม ผ.ช.นายช่างไฟฟ้า นายอนุชา  แซ่ลิ้ม  
23 นางสาวกันยกร  โสภา คนงานทั่วไป นางสาวกันยกร  โสภา  
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ผู้เข้าร่วมรับฟังการประชุม 
 

ล าดับ ชื่อ- สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 
หมาย
เหตุ 

1 นายประพิช  เขตเจริญ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 9 นายประพิช  เขตเจริญ  
2 นายนรินทร์  เฉลยพจน์ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 5 นายนรินทร์  เฉลยพจน์  
 
เริ่มประชุมเวลา  09.00 นาฬิกา 
 โดยมีนายประยุทธ  เกษี ต าแหน่งประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสะอาดสมบูรณ์ ท าหน้าที่
เป็นประธานในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสะอาดสมบูรณ์สมัยสามัญที่ 1 ครั้งที่ 2 /2565 ใน
วันที่ 24 เดือน กุมภาพันธ์ 2565 ณ ห้องประชุมธรรมาภิบาลองค์การบริหารส่วนต าบลสะอาดสมบูรณ์ 
 
นายประยุทธ  เกษี  - กล่าวเปิดการประชุมสภา สมัยสามัญที่ 1 ครั้งที่ 2/2565 
ประธาน 
 
 

ระเบียบวาระท่ี 1  - แจ้งท่ีประชุมเพื่อทราบ 
นายประยุทธ  เกษี  - เรียนท่านสมาชิกทราบว่าทุกท่านคงได้รับหนังสือเชิญประชุมแล้ว 
ประธาน     และอยากเรียนให้ทราบถึงประเด็นการแต่งกายเข้าประชุมในส่วน  
     ของสมาชิกสภา ผู้บริหาร รวมถึงเจ้าหน้าที่ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้อง ถ้า
     ท่านจ าได้ในที่ประชุม สมัยครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์  
     2565 ผมได้แจ้งให้ทราบว่าการแต่งกายวันแรกของการประชุมให้
     แต่งกายชุดสีกากี และครั้งต่อไปให้ใส่ชุดไทย หรือชุดสากล แต่ครั้ง
     นี้ทุกท่านคงสับสน เพราะการประชุมนี้เป็นการประชุมครั้งที่ 2 
     เพราะอยู่ในสมัยอยู่ และเป็นวันปิดสมัยประชุมจึงต้องการฟังความ
     คิดเห็นของแต่ละท่าน ว่าการแต่งกายครั้งต่อไปแต่งกายอย่างไร 
      เพ่ือ  สมัยที่ 2 ของการประชุมจะร่างเป็นระเบียบเริ่มตั้งแต่การ
     แต่งกาย โดยยึดจากกระทรวงมหาดไทย และการเข้าร่วมประชุม
     ในระยะเวลาหนึ่ง เพ่ือเป็นเกียรติแก่ท่ีประชุม เชิญครับท่าน 
 
นายภาษิต  ธุระกิจ  - กราบเรียนท่านประธานที่เคารพ คณะผู้บริหาร และสมาชิกผู้  
ส.อบต.หมู่ที่ 2     ทรงเกียรติ ขณะนี้เราอยู่ระหว่างการประชุมสมัยสามัญ วันนี้เป็น
     ครั้งที่ 2 ตามท่ีเคยปฏิบัติกันมาสมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ต้องสวม 
     ชุดสีกากี สมัยที่ 2 ถ้ายังไม่ปิดวาระการประชุมก็สวมชุดสุภาพถ้า
     ปิดการประชุมสภาให้ใส่ชุดสีกากีแทนถ้ามีธุระก็ให้ยกมือขึ้น  
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     ขออนุญาตท่านประธาน แล้วค่อยออกไประยะเวลาการเข้าร่วม
     ประชุม 30 นาที ขอบคุณครับ 
 
นายประยุทธ  เกษี  - มีท่านใดอีกไหมครับ ที่จะสอบถาม (ไม่มี) สรุปนะครับ เป็นไปตาม 
ประธาน      ระเบียบของกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการประชุม วันแรกเปิด
     ประชุมชุดสีกากี วันที่ 2 ถ้ามีการปิดประชุม (ย้ าว่าปิดประชุม) ให้
     สวมชุดสีกาฉะนั้นก็จะมีข้อปลีกย่อยว่า ในสมัยประชุมหนึ่งมี  
     15 วัน ถ้าวันแรกประชุม ใส่ชุดสีกากี แล้ววันถัดไปก็ยังตอบไม่ได้
     ว่าเป็นวันปิดหรือไม่เนื่องจากอาจมีวาระเร่งด่วนภายใน 15 วันนั้น 
     ประธานสามารถนัดประชุมวันไหนก็ได้ในสมัย ฉะนั้น วันปิด 
     อาจจะติดขัด แต่จะตามระเบียบไว้ว่าหากวันนี้เป็นการปิดประชุม
     ก็จะชัดเจนเรื่องระเบียบการแต่งเครื่องแบบ ฉะนั้นสมัยหน้าจะร่าง
     เป็นระเบียบเพื่อให้ปฏิบัติกันได้ชัดเจนขึ้นกลับเข้าสู่ระเบียบวาระ
     การประชุม สมัยสามัญสมัยที่ 1 ครั้งที่ 2/2565   
      ณ หอประชุมธรรมมาภิบาล ในระเบียบที่ 1 แจ้งในที่ประชุมเพ่ือ
     ทราบ  
     -  1. ผู้ที่ลาในการประชุม คือ นายบุญเกง  ทรงสิทธิ์ สมาชิกหมู่ท่ี 6  
      แจ้งว่าติดโควิด 19 จึงต้องกักตัว  
      2. นายมงคล  แสนสิงห์ ส.อบต. หมู่ที่ 7 เนื่องจากติดภารกิจท า
     เอกสารที่ส านักงานที่ดิน (ลากิจ) รวมลา 2 คน 
 
      - เรื่องท่ี 2 แจ้งท่ีประชุมเพื่อทราบ  
    - ประธานและท่านนายกฯ ได้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการของ 
     มหาวิทยาลัยราชมงคลอีสาน ที่โรงแรมเพชรรัตน์ ในวันที่ 
      18 กุมภาพันธ์ 2565 คือ 2 วัน การเข้าประชุมแต่ละครั้ง มี  
     ค่าใช้จ่าย เช่น การลงทะเบียนและสิ่งได้กลับมาก็ได้ท าหน้าที่ และ
     ได้ใบประกาศนียบัตร สาระส าคัญของการประชุมจริงๆแล้วหาก
     งบประมาณยังมี ก็อยากให้คณะผู้บริหารและสมาชิกได้เข้าร่วม
     ประชุมด้วย เพราะจะมีเนื้อหาสาระในความชัดเจนของระเบียบ 
     วิธีการปฏิบัติระเบียบพัสดุว่าด้วยการเบิกจ่ายงบประมาณ จน 
     สาระในหลักสูตรนี้ครบถ้วนสมบูรณ์ใน 2 วันถ้าฟังไม่ทันก็ให้อ่าน
     หนังสือที่ให้ไว้  
 
    - เรื่องท่ี 3 แจ้งท่ีประชุมเพื่อทราบ  
    - ในญัตติที่ประธานเสนอในวาระประชุมที่สั่งให้จะมี 2 ญัตติที่  
     ท่านนายก เสนอ คือ 4 และ 5 ประธานเสนอญัตติแจ้งให้ที่ 
     ประชุมทราบ เรื่องในระเบียบที่ 1 แจ้งให้ที่ประชุมทราบ เรียน
     เชิญท่านนายก 
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นายสหาย  สังฆะมะณี  - กราบเรียนประธานที่เคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านวันนี้ 
นายก อบต.     เรื่องการประชุมสภาฯ ก่อนอื่น เรื่องแจ้งให้ทราบวันนี้อ าเภอมี
     ประชุมด่วนนายอ าเภอย้ายมาใหม่ผมขอมอบหมายหน้าที่ให้ 
     ท่านรอง 2 ท่าน ชี้แจงรายละเอียดญัตติที่ผมเสนอ วันนี้อ าเภอ
     ประชุม 4 โมงเช้า นายกและปลัดพอดี ท่านลาพักร้อน 4 วัน  
     ก็เลยมอบหมายให้ท่านรองปลัดไปแทน ส่วนระเบียบการประชุม 
     ท่านประธานก็ด าเนินการตามระเบียบในเรื่องการประชุม  
     พิจารณาเรื่องต่างๆ ระเบียบวาระการประชุมสภาฯ เป็นกฎหมาย
     อย่างหนึ่ง องค์การบริหารส่วนต าบลของเราต้องมีการลงมติ 
       ในทีป่ระชุมเป็นกฎหมายด้วยครับ  ผมขออนญุาตไปประชุมก่อน 
     ถ้าผม กลับมาทันจะเข้าประชุมร่วมครับ ขอบคุณครับ 
 
ระเบียบวาระท่ี 2  - รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว  
นายประยุทธ  เกษี   เป็นการรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว คือ สามัญสมัยที่ 1 
ประธาน     ครั้งที่ 1 ยังไม่แล้วเสร็จ ขอยกยอดไปพร้อมกัน 
 
ระเบียบวาระท่ี 3  -  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา  
     3.1 คัดเลือกคณะกรรมการกองทุนหลักประกัน 
นายประยุทธ  เกษี    สุขภาพต าบลสะอาดสมบูรณ์ก็เป็นเรื่องคราวที่แล้ว ประธานได้ 
ประธาน     เสนอในที่ประชุม เนื่องจากจะติดขัดของการบรรจุวาระเป็นญัตติ
     อาจจะไม่ถูกต้อง เลยต้องยกเลิกไปหรือตกไปมาเพ่ิมเป็นญัตติใน
     วันนี้ เรื่องของการคัดเลือกคณะกรรมการสัดส่วนของสภาฯ ซึ่ง
     เป็นคณะกรรมการ สปสช. ปกติสัดส่วนของสภาฯ โครงสร้างของ 
     สปสช. เอาเป็นคราวๆ ก่อนผมจะน าเรียนที่ประชุมทราบ ในส่วนที่
     เกี่ยวข้องกับสภาฯ ในส่วนของคณะกรรมการ สปสช. หลักๆ ของ
     หน่วยงานคือ รพ.สต. และผู้บริหาร ส่วนของสภาฯจะมีการ 
     คัดเลือก 2 ท่าน  โดยครั้งที่ผ่านมาจะเป็นการเลือกโดยต าแหน่ง 
     คือประธานสภาฯ และรองประธานสภาฯ ในที่ผ่านมา วันนี้ก็ 
      อยู่ที่สมาชิก ว่าเห็นควร เลือกในสัดส่วนของสภาฯ 2 ต าแหน่ง 
     เอาเฉพาะสัดส่วนของสภาฯ นายก ท่านเป็นโดยต าแหน่งอยู่แล้ว
     ทั้งหมด 16 ท่าน เอาโควต้า 2 ท่าน มีท่านใดจะสอบถามไหมครับ 
     ผมจะเชิญท่านสมาชิกเสนอ เชิญครับ 
 
นายสมัย  บัวระบัน  - กราบเรียนท่านประธานที่เคารพ ผู้บริหาร และสมาชิกผู้ทรงเกียรติ       
ส.อบต.หมู่ที่ 3    ทุกท่าน ผมมีเรื่องจะเรียนถามครับท่านประธาน ไปยังคณะ  
     ผู้บริหารครับส่วนของคณะกรรมการ  สปสช. เนื่องจากเมื่อสักครู่
     ท่านประธานไม่มี โครงสร้างมาคราวๆ ผมอยากทราบ  
     ค ณะกรรมการที่จะเลือกเข้าไปท า หน้าที่อะไร มีบทบาทอะไร  
     ผมอยากทราบครับท่านประธาน ขอบคุณครับ 
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นายประยุทธ  เกษี  -  ขอเรียนให้ทราบ โครงสร้างของ สปสช. มีมานานแล้ว ตรงนี้มีผู้น า 
ประธาน      ท้องที่ ก านัน ผู้ใหญ่บ้านรวมแล้ว กรรมการชุดนี้จะมีอยู่  
     20 กว่าคน บทบาท จริงๆ ที่มา  ท่านรองประธานสภาฯ ก็เคย
     เป็นจะมีงบประมาณ จะไปท าอะไรเกี่ยวกับสุขภาพ ยกตัวอย่าง
     ท่านสมาชิกหมู่ท่ี 3 ท่านเคยเป็นผู้น าท้องที่คงได้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
     เสนอโครงการแต่ละหมู่บ้านมาจะเสนอ  โครงการนี้เท่าไร ซึ่งมี
     งบประมาณบริหารส่วนต าบลฯ ไปด้วยจะมีงบประมาณอยู่ไปใช้ใน
     สิ่งที่เป็นการส่งเสริมสุขภาพในการปรับปรุงคุณภาพ ยกตัวอย่าง
     ง่ายๆ โครงการหลายหมู่บ้านท าไปซื้อเครื่องเสียง เต้นแอโรบิคหรือ
     บางหมู่บ้านก็จะปรับภูมิทัศน์ในหมู่บ้าน แต่ไม่ยื่นยันรายละเอียด
     ชัดเจน โครงสร้างมีอยู่จะให้ ท่านรองค าพันธ์ ชี้แจงตรงนี้เชิญครับ  
 
นายค าพันธ์  มาตย์วิเศษ   - กราบเรียนประธานที่เคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติเรียนส่วนที่
รองนายก อบต.    หลายท่านคงทราบกัน เพราะท่ีผ่านมาบทบาทหน้าที่ของคณะ 
     สปสช. คือบริหารงบประมาณที่ทางสาธารณสุขได้มอบโอนมาให้
     ทางองค์การบริหารส่วนต าบลสะอาดสมบูรณ์  สมัยปีที่แล้ว  
     ประธานธรรมนูญชุมชนทุกท่าน ที่เป็นก็จะรับงบประมาณตรงนี้ไป
     บริหารเพื่อดูแลสุขภาพพ่ีน้องประชาชนในต าบล คืองบประมาณ
     ของ สปสช. ท าเก่ียวกับสุขภาพอย่างเดียว เพราะฉะนั้นทุกท่านที่
     เป็นประธานธรรมนูญชุดนี้น าไปขับเคลื่อนบทบาทหน้าที่ของ 
     คณะกรรมการจะมีทุกภาคส่วนไม่ว่าจะก านัน ผู้ใหญ่บ้าน 
     ทรงคุณวุฒิ ผอ.รพ.สต. ผู้บริหาร สมาชิกสภาต าบลฯ มี 
     งบประมาณหลายแสนบาทในการบริหาร ในการประชุมจะมีการ
     ตอบแทนของคณะกรรรมการ สปสช. เพราะฉะนั้นล าเรียนในส่วน
     ของโควต้าของสมาชิกสภาฯ 2 ท่าน ผมขอเรียนเบื้องต้นแค่นี้ 
     ขอบคุณครับ 
 
นายประยุทธ  เกษี  - ก็ชัดเจนล าดับหนึ่ง มีท่านใดจะสอบถามเพ่ิมเติมไหมครับ บทบาท
ประธาน     หน้าที่คณะกรรมการ สปสช. ตามมติที่ประชุมเป็นญัตติที่ 1 
     วันนี้ไม่มีผมจึงขอ เปิดโอกาสท่านสมาชิกให้เสนอรายชื่อครับ  
     เชิญครับ 
 
นายวิรัญ  ภูเนตร   -  ผมขอเสนอประธานสภาฯ นายประยุทธ เกษี ส.อบต. หมู่ที่ 10                
ส.อบต.หมู่ที่ 11    เป็นคณะกรรมการ สปสช. ครับ 
 
นายประยุทธ  เกษี  - ขอผู้รับรองครับ เป็นมติที่ประชุม ครับ 
ประธาน 
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นายภาษิต  ธุระกิจ  - ผมขอเสนอ ท่านสมัย บัวระบัน ครับ หมู่ที่ 3 เป็นคณะกรรมการ 
ส.อบต.หมู่ที่ 2    สปสช. ครับ 
 
นายประยุทธ  เกษี  - ขอผู้รับรองครับ ยกมือทั้งหมดเป็นมติท่ีประชุมเป็นอันว่าที่ประชุม
ประธาน     สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลฯ มีมติเลือกคณะกรรมการ 
     สปสช. ในส่วนของโคต้าของสภาฯ ครับ 
      1. นายประยุทธ  เกษี 
      2. นายสมัย  บัวระบัน 
 
              3.2 คัดเลือกคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
    - ก่อนที่ผมจะเปิดโอกาสให้ท่านสมาชิกได้เสนอราชชื่อขอท าความ
     เข้าใจก่อนว่า คณะกรรมการชุดนี้ ชุดคณะกรรมการตรวจรายงาน
     การประชุม จะบรรจุไว้ในระเบียบว่าด้วยการประชุมสภาฯ ของ
     กระทรวงมหาดไทย ฉบับที่เราเคยใช้ที่ทุกท่านมีท่ีแก้ไขสุดท้าย 
     (2547) แก้ไขฉบับที่ 2  (2554) ในหมวดที่ 8 ว่าด้วย 
     คณะกรรมการสภาท้องถิ่นซึ่งสภาท้องถิ่นจะมี 2 ประเภท คือ 
     คณะกรรมการสามัญคณะกรรมการวิสามัญ ส่วนกรรมการวิสามัญ 
     หรือกรรมการสามัญเขียนไว้ในระเบียบว่าให้แต่งตั้งคณะกรรมการ
     ไม่น้อยกว่า 3 ท่าน ไม่เกิน 7 ท่าน เพราะฉะนั้นกรรมการชุดต่างๆ 
     จะเป็นเลขคี่ท่ีได้คัดมาเป็นญัตติ วันนี้เลือกคณะกรรมการการ  
     ตรวจรายงานประชุมเนื่องจากว่าประธานเห็นคณะกรรมการตรวจ
     รายงานการประชุมถือเป็นคณะกรรมการ มีส่วนส าคัญในการ 
     ตรวจสอบความถูกต้องของรายงานการประชุมแต่ละครั้ง ก่อนที่
     จะมาเสนอให้ ประธานเซ็นรับรองรายงานการประชุมจะมีข้ันตอน
     อยู่ค่อนข้างมากเป็นภาระหน้าที่ของเลขาฯ หลังจากบันทึกรายงาน
     การประชุม คณะกรรมการชุดนี้จะต้องตรวจในสมุดบันทึกการ
     ประชุมว่าเป็นไปตามที่ประชุมได้หารือหรือไม่ อาจจะไม่รู้ลึกของ
     การพิมพ์ภาษาไทยอาจจะดูสาระส าคัญหลังจากนั้นเลขาฯ จะได้
     บันทึกการประชุมที่บันทึกแล้วมา  ขอความช่วยเหลือให้ส านักงาน
     องค์การบริหารส่วนต าบลฯโดยมอบให้เจ้าหน้าที่ ฝ่ายกิจการสภาฯ 
     เป็นคนพิมพ์หนังสือรายงานการประชุมซึ่งวันนี้ผมได้หารือกับท่าน
     รองปลัดไว้แล้ว ผมยังไม่ได้คุยกับท่านนายก  แต่โดยหลักการแล้ว
     ท่านนายกจะต้องออกหนังสือค าสั่งให้เจ้าหน้าที่องค์การบริหาร
     ส่วนต าบลฯ เป็นใครบ้างให้ระบุชื่อมาเลยว่า เป็นเจ้าหน้าที่ฝ่าย
     กิจการสภาเป็นใครบ้างให้ระบุรายชื่อมา และวันนี้ผมตั้งใจว่าถ้าผม
     เห็นหนังสือฉบับนั้นแล้ว  ผมก็จะให้สมาชิกฝ่ายกิจการสภา ได้
     แนะน าตัวด้วยต่อท่ีประชุมให้ที่ประชุมทราบว่า มีท่านใดบ้างเป็น
     เจ้าหน้าที่ฝ่ายกิจการสภาก็จะได้ประสานงานหรือติดต่อ 
     ประสานงานช่วยเหลือร่วมมือจะได้ง่ายขึ้นถ้ามีค าสั่งชัดเจนขึ้น 
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     เหตุและผลที่เสนอญัตติข้ึนมาเพ่ือความถูกต้องของการบันทึก  
     รายงานการประชุม ถือว่าเป็นสาระส าคัญและเป็นกฎหมายถ้ามี
     เหตุอะไรขึ้นมา ผิดพลาดมาเขาจะย้อนกลับมาดูบันทึกรายงานการ
     ประชุม ตรงไหนเป็นอ านาจของสภาถ้าฝ่ายผู้บริหารด าเนินการ
     โดยไม่ผ่านสภาก็จะเป็นเรื่องข้ึนมา ตรงไหนที่เป็นอ านาจของนายก
     โดยไม่ผ่านสภาด าเนินการ ก็ไม่มีปัญหาแต่ ถ้าผ่านสภาที่เขียนไว้
     ใน พรบ. เขียนไว้ในระเบียบวิธีปฏิบัติต้องกลับมาดู  เพราะฉะนั้น
     เป็นสาระครับ บันทึกรายงานการประชุมไม่ใช่เรื่องเล่น อยากเรียน
     ท าความเข้าใจให้ทุกท่านทราบผมหารือในที่ประชุม ที่ผมอ่าน 
     ระเบียบให้ฟังแล้วคณะกรรมการในหมวดที่ 8 ข้อที่ 3  
     คณะกรรมการ (1) คณะกรรมการสามัญสมาชิกสภา จ านวนไม่
     น้อยกว่า 3 คน ไม่เกิน 7 คน แล้วก็มาที่ ข้อที่ 105 ผมเสนอ (2) 
     และ (3) คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมในท่ีประชุมก าลัง
     หารืออยู่ (2) เรื่องของคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
     ข้อนั้นก็ย้อนไปไม่น้อยกว่า 3 ท่าน ไม่เกิน 7 สามารถแบ่งแต่งตั้ง
     ได้ 3 คน ก็ได้ 5 ก็ได้ 7 ก็ได้ตามผมเลยเอาตรงนี้มาหารือว่าจะ
     สมควรตั้งเท่าไรดีเพื่อความสะดวกในการปฏิบัติงาน เชิญเสนอ
     ครับ 
 
นายประทวน  ใหญ่แก่นทราย - กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคาร พท่านผู้บริหาร และสมาชิกผู้     
ส.อบต.หมู่ที่ 14    ทรงเกียรติทุกท่านผมขอเสนอ 3 ท่านครับ 
 
นายประยุทธ  เกษี  - มีใครเสนออีกไหมครับ (ไม่มี)  
ประธาน     ผมขอเสนอรายชื่อ ผู้ตรวจรายงานการประชุม 3 ท่านครับ  
 
นายประทวน  ใหญ่แก่นทราย -  ครับท่านประธาน  ผมขอเสนอ  1. นายสมัน บัวระบัน ครับ  
ส.อบต.หมู่ที่ 14    เป็นผู้ตรวจรายงานการประชุมครับ  
 
นายประยุทธ  เกษี  - ขอผู้รับรองครับ เป็นมติในที่ประชุมเป็นเอกฉันท์ มีใครเสนออีก
ประธาน     ครับเชิญ ครับ 
 
นายวิรัญ  ภูเนตร   - ครับท่านประธาน ผมขอเสนอ  2. นายภาษิต  ธุระกิจ  
ส.อบต.หมู่ที่ 11    เป็นผู้ตรวจรายงานการประชุมครับ 
 
นายประยุทธ  เกษี  - ขอผู้รับรองครับ เป็นมติในที่ประชุมเป็นเอกฉันท์ มีใครเสนออีก  
ประธาน     ครับเชิญ 
 
นายอ านาจ  จอมค าสิงห์  - ครับท่านประธาน  ผมขอเสนอ  3. นางสาวศรัญญา  สิทธิภักดิ์  
ส.อบต.หมู่ที่ 4     เป็นผู้ตรวจรายงานการประชุมครับ  
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นายประยุทธ  เกษี  - ขอผู้รับรองครับ เป็นมติในที่ประชุมเป็นเอกฉันท์ มีใครเสนออีก  
ประธาน     ครับเชิญ                     
    - 3.3. คัดเลือกกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติคณะกรรมการ
     แปรญัตติ  
    - ก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งที่ส าคัญในการประชุมสภาฯ เนื่องจากว่าการ
     ประชุมสภาฯ มีอ านาจในการอนุมัติข้อบัญญัติ งบประมาณ 
     รายจ่าย รวมทั้งข้อบัญญัติ ต่างๆ ที่จะตราขึ้นใช้บังคับในพ้ืนที ่
     องค์การบริหารส่วนต าบลของเรา ตามอ านาจหน้าที่ที่กฎหมาย
     มอบอ านาจไว้ เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราเห็นเป็นประจ า ก็คือจะเป็น
     ข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจ าปี ซึ่งปี 2565 หรือใช้ 
     ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 จะสิ้นสุดในวันที่ 30 กันยายน  
     2565 ซึ่งข้อบัญญัติฉบับนี้สภาชุดที่แล้วท่านได้พิจารณา และมี
     มติใช้ไปแล้วเพราะฉะนั้นจากท่ีเราได้รับเลือกตั้งเข้ามา 28  
     พฤศจิกายน จนถึง 30 กันยายน ใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วน
     ต าบล ฉบับที่ใช้อยู่ปัจจุบันครับฝากเป็นข้อคิดนิดหนึ่งว่าถ้ามี 
     โอกาสก็กลับไปดู ข้อบัญญัติตัวนั้นว่างบประมาณหลายท่านที่ 
     ต้องการไปแก้ไข ปัญหาความเดือดร้อนของพ่ีน้องประชาชนใน
     พ้ืนที่ของเรามีอะไรบ้าง มีข้อเกี่ยวพันมากมายว่าอ านาจหน้าที่ 
     สามารถท าได้แค่ไหนเพราะฉะนั้นเป็นส่วนส าคัญผมจึงเสนอญัตติ
     ตรงนี้ให้ที่ประชุมได้พิจารณาคณะกรรมการชุดนี้ไว้เพื่อรับรองได้
     ส่วนญัตติที่เสนอในที่ประชุม ค าว่า ญัตติ หมายถึงแปรญัตติใน
     บัญญัติที่ได้เสนอแล้วมีเรื่องที่จะแปรรวมทั้งเสนอค าแปร ก็จะให้
     คณะกรรมการชุดนี้เป็นคนดูแลค าแปรญัตติของท่านสามารถท าได้
     ยกตัวอย่างเช่นงบประมาณ  รายจ่ายผู้บริหาร มีทั้งที่ตั้งจ่าย 
     งบประมาณเรื่องของโครงการนี้เท่านี้ถ้าสภาฯ มอบหมายเยอะ
     เกินไปไหมงบประมาณแปรญัตติ ก็จะเป็นอ านาจหน้าที่ของสภาฯ
     ท่านจะยื่นหนังสือแปรญัตติ ขอปรับลด ก็เป็นหน้าที่ของสมาชิก
     สภาฯ แต่ก่อนที่ประธานจะได้บรรจุในระเบียบวาระในการแปร
     ญัตติ ก็ต้องมีคณะกรรมการตรวจคัดกรองหนังสือแปรญัตติของ
     ท่านสมาชิกยื่นมา เพราะฉะนั้นกรรมการชุดนี้ก็ต้องมีการนัด 
     ประชุมหรือก าหนดหนังสือแปรญัตติเพราะภารกิจตรงนี้ ท่านต้อง
     มานั่งรอรับหนังสือแปรญัตติไม่ใช่ในสมัยเฉพาะกลุ่มท่ีได้รับการ
     แต่งตั้งในกลุ่มนี้ คณะกรรมการแปรญัตติ จะต้องตั้งกันเองว่าใคร
     เป็นประธานใครเป็นรองประธานหรือใครเป็นเลขาหลายท่านคงจะ
     ไม่ชัดเจนก็ต้องไปเป็นระเบียบการประชุมของกระทรวงมหาดไทย 
     บทบาทคณะกรรมการ แปรญัตติท าอะไรบ้างตามข้อบังคับฉบับนี้ 
     เขาก าหนดไว้อย่างน้อย 3 ท่าน ไม่เกิน 7 ท่าน ถ้าเป็นไปได้ 3 
     หรือ 5 หรือ 7 ได้หมดขอให้เป็นคี่ คณะกรรมการใดๆ ต้องเป็นคี่
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     ถ้าเป็นคู่คะแนนเท่ากันจะล าบาก ในการพิจารณาเพราะฉะนั้น  
     เบื้องต้นท่านคงทราบให้ทุกท่านเสนอได้เลยครับ เชิญครับ 
 
นายวิรัญ  ภูเนตร   - ผมขอเสนอ 3 คน ครับ  
ส.อบต.หมู่ที่ 11 
      
นายประยุทธ  เกษี  - ผมขอรับรองครับ มติในที่ประชุมเป็นเอกลักษณ์ในที่ประชุมได้
ประธาน     ก าหนดคณะกรรมการแปรญัตติ 3 คนครับต่อไปให้ที่ประชุมเสนอ 
     รายชื่อคณะกรรมการ ผู้ที่จะท าหน้าที่ แปรญัตติ เชิญเสนอชื่อครับ  
 
นายวิรัญ  ภูเนตร   - ผมขอเสนอ  
ส.อบต.หมู่ที่ 11    นายอ่างทอง  สมเพชร เป็นคณะกรรมการแปรญัต ติครับ  
 
นายประยุทธ  เกษี  - ขอผู้รับรองครับ มติที่ประชุมเป็นเอกฉันท์ เชิญเสนอท่านที่ 2 ครับ  
ประธาน 
 
นายภาษิต  ธุระกิจ  - กราบเรียนประธานที่เคารพและสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ผมขอ  
ส.อบต.หมู่ที่ 2    เสนอ  นายหวัน สาระมูล เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ  
 
นายประยุทธ เกษี  - ขอผู้รับรองครับ มติที่ประชุมเป็นเอกฉันท์ เชิญเสนอท่านที่ 3 ครับ  
ประธาน 
  
นายอ านาจ  จอมค าสิงห์  - กราบเรียนประธานที่เคารพและสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ผมขอ  
ส.อบต.หมู่ที่ 4    เสนอ นายวิรัญ  ภูเนตร เป็นคณะกรรมการแปรญัตติครับ  
 
นายประยุทธ เกษี  - ขอผู้รับรองครับ มติที่ประชุมเป็นเอกฉันท์  
ประธาน                       
    - 3.4 ขอมติซื้อโต๊ะเก้าอ้ี เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วน
     ต าบลสะอาดสมบูรณ์ เชิญท่านรองนายกครับ 
นายค าพันธ์  มาตย์วิเศษ  - กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติท่าน
รองนายก อบต.    ทุกท่านระเบียบที่ 3.4 ขอมติซื้อโต๊ะ เก้าอ้ี เลขานุการนายก 
     องค์การบริหารส่วนต าบลสะอาดสมบูรณ์ น าเรียนท่านสมาชิก
     องค์การบริหารส่วนต าบลฯ ทุกท่าน เนื่องจากตอนนี้ท่าน 
     เลขา นายกฯ ได้ใช้โต๊ะประชุมสภาที่เหลือนั่งท างาน พร้อมกับเก้าอ้ี 
    - ดังนั้น ทางท่านนายกได้เล็งเห็นว่า แม้จะอยู่ทั้ง 3 คน ก็ตามแต่ใน
     ส่วนโต๊ะและเก้าอ้ีท่านเลขา ก็หน้าจะมีให้ท่านได้นั่งปฏิบัติหน้าที่
     ต าแหน่งที่ได้รับมอบหมาย ดังนั้นท่านนายกได้น าเสนอต่อสภาฯ 
     โดยซื้อโต๊ะท างานส าหรับผู้บริหารจ านวน 1 ตัว  
     ขนาดกว้าง 80 ซม. ความยาว 150 ซม. ความสูง 75 ซม. 
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     มี 2 ลิ้นชัก ด้านขวาและด้านซ้าย 1 ลิ้นชักพร้อมกระจกใส่ทับ
     ด้านบนครุภัณฑ์ประเภทนี้ไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 
     ปี 2563 จ านวนเงินที่ขอ 6,500 บาท ส่วนโต๊ะท างานของ 
     ท่านเลขาในส่วนเก้าอ้ีส าหรับผู้บริหารจ านวน 1 ตัว คุณลักษณะ
     พ้ืนฐานที่นั่งผลิตจากฟองน้ าคุณภาพสูง นุ่มสบายไม่ยุบ ทนทาน 
     ไม่ ลอก ปรับสูงต่ าได้ มีลูกล้อและหมุนได้ จ านวนเงินที่ขอ 
     5,000 บาท น าเรียนรายละเอียดให้ท่านสมาชิกทราบได้พิจารณา 
     เพ่ือที่ท่านเลขาจะได้มีที่นั่งท างาน  ล าเรียนท่านสมาชิกแค่นี้ก่อน 
     ขอบคุณครับ 
 
นายประยุทธ  เกษี  - ท่านนายกแจ้งแล้วครับ ท่านติดประชุมปรึกษาหารือกับท่าน   
ประธาน     ปลัดอ าเภอรองปลัดมอบหมายให้ ท่านรองค าพันธ์ มาตย์วิเศษ ได้
     ชี้แจงในระเบียบวาระนี้ สาระส าคัญในระเบียบวาระนี้ก็คือการโอน
     งบประมาณ แล้วก็ไปตั้งงบประมาณใหม่โอนมาจ่ายประเภท 
     รายจ่าย สมทบกองทุนประกันสังคม ซึ่งก่อนที่จะโอนซื้อโต๊ะ  
     6,500 บาท งบประมาณตรงนี้มีอยู่ 249,074 บาท ตาม 
     รายการที่แนบเอาไปซื้อโต๊ะ 1 ตัว รายการโอน ครั้งที่ 2 โอนจาก
     เงินประเภทเดียวกันโอนลดลงไปเพื่อที่จะไปตั้งจ่ายรายการใหม่ 
     ก็ คือ ซื้อเก้าอ้ี 5,000 บาท รวม 2 ตัว 11,500 บาท  
     ท่านค าพันธ์  มาตย์วิเศษ  ได้ชี้แจงที่ประชุมแล้วว่าจ าเป็นมากน้อย
     เพียงใด จึงได้น าเสนอต่อที่ประชุมทราบได้พิจารณา มีท่านใดจะ
     สอบถามหรืออภิปรายความคิดเห็นเชิญครับ 
 
นายประทวน  ใหญ่แก่นทราย - กราบเรียนประธานที่เคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  
ส.อบต.หมู่ที่ 14    ผมอยาก ทราบรายละเอียดโต๊ะและเก้าอ้ีของผู้บริหาร เมื่อก่อน
     เคยมีไหมครับ 
 
นายประยุทธ  เกษี  - หมายถึงโต๊ะ เก้าอ้ีของผู้บริหารชุดเมื่อก่อนมีไหมครับ รองชี้แจง
ประธาน     เชิญท่านครับ 
 
นายค าพันธ์  มาตย์วิเศษ  - กราบเรียนท่านประธานและสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ตอบข้อ 
รองนายก อบต.    สักถาม ท่านประทวน  ใหญ่แก่นทราย ขออภัยที่เอ่ยนาม  
     สมัยก่อนผมเป็น เลขานายกองค์การบริหารส่วนต าบลผมปฏิบัติ
     หน้าที่ก็มีโต๊ะเก้าอ้ี ตอนนั้นต าแหน่ง ส่วนของผมได้เลื่อนต าแหน่ง 
     รองนายกก็มีการแต่งตั้งเลขาใหม่ โต๊ะ เก้าอ้ี ตรงนั้นก็มอบหมาย
     ให้ท่านเลขาคนใหม่ ก็คงทราบดีอยู่แล้วว่า ท่านก็ไม่ค่อยมาท างาน
     โต๊ะก็จะวางไว้ ส าหรับพนักงานเดินล าบาก ก็มีการท าเรื่องมอบ
     ให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ที่ไม่มีโต๊ะเก้าอ้ีที่จะใช้ เพราะว่าบางท่านที่มา 
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     ท างาน โต๊ะท างานของท่านไม่มี ผมก็บอกว่าเอาไปได้ นี่คือส่วน
     โต๊ะเก้าอ้ีส่วนสมัยที่ผ่านมา ขอบคุณครับ 
 
นายประยุทธ  เกษี  - โต๊ะเก้าอ้ีเลขาได้แปรสภาพให้เจ้าหน้าที่ท่ีไม่มีเก้าอ้ีใช้ก็ให้เอาไปใช้ 
ประธาน     ท าเรื่องถูกต้องแล้ว มีท่านใดสอบถามอีกไหมครับ (ไม่มี) มติที่ 
     ประชุมเป็นเอกฉันท์ที่ประชุมอนุมัติในซื้อโต๊ะเก้าอ้ีให้เลขานุการ
     องค์การบริหารส่วนต าบลสะอาดสมบูรณ์ครับ 
        -              3.5 รับโอนพัสดุถามโครงการพัฒนาน้ าบาดาล เพื่อการเกษตร
     แปลงใหญ่ 
                                    -             รูปแบบที่ 1 พ้ืนที่ 500 ไร่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
     (งบกลาง) ตั้งอยู่ บ้านดงเค็ง หมู่ที่ 9 หอ ขนาดใหญ่ก่อนที่จะให้
     คณะผู้บริหารชี้แจง เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมาท่านพลเอก
     ประวิทย์ วงค์สุวรรณ ได้ไปเยี่ยมชมกิจการของกรมทรัพยากรน้ า
     บาดาล จุดที่ 2 ในการลงพ้ืนที่ ต.สะอาดสมบูรณ์ จุดแรกมาท่ีคือ
     หนองแวง บ้านแมต จุดที่ 2 บ้านดงเค็ง  หมู่ที่ 9 จุดบ่อบาดาล 
     ซึ่งรายละเอียดต่างๆ ก็อยู่ในเอกสาร ท่านได้ชี้แจง ในส่วนของ 
     สาระของการรับโอน ทุกท่านได้รับทราบที่มาที่ไปแล้ว รู้จักที่ตั้ง
     แล้วก็จะเชิญท่านผู้บริหารชี้แจงตรงนี้ เชิญครับ 
 
นายค าพันธ์  มาตย์วิเศษ  - กราบเรียนประธานที่เคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านใน 
รองนายก อบต.    ระเบียบ วาระ 3.5 รับโอน พัสดุตามโครงการพัฒนาน้ าบาดาล 
     เพ่ือการเกษตรแปลงใหญ่ น าเรียนสมาชิกทุกท่านหลักจาก 
     ท่าน นายกได้รับมอบหมายให้กับผม และท่านรองทองอินทร์ กันลา 
     ไปเข้าร่วมกับกรมทรัพยากรน้ ากับ ผอ.กองช่าง ไปฟังรายละเอียด
     ในการรับมอบถ่ายโอนให้กับองค์การบริหารส่วนต าบลสะอาด 
     สมบูรณ์ ในส่วนประปาพลังแสงอาทิตย์ที่ตั้งอยู่ บ้านดงเค็ง หมู่ 9 
     ต าบลสะอาดสมบูรณ์ ซึ่งเป็นระบบประปา ขนาดใหญ่ของกลุ่ม 
     นาแปรงใหญ่ มีพื้นที่ 500 ไร่  
    - วันที่ 14 กุมภาพันธ์        
     ที่ท่าน พล.อ.ประวิทย์  วงค์สุวรรณ ได้มาท าพิธีเปิดประปาของ 
     นาแปลงใหญ่ ที่เราได้เตรียมการต้อนรับที่ผ่านมา วันนั้นได้รับฟัง
     กรม ทรัพยากรน้ า ได้ชี้แจงรายละเอียด ส่งมอบภารกิจตรงนี้ให้กับ
     องค์การบริหารส่วนต าบล ซึ่งเป็นภารกิจใหญ่ที่ทางองค์การบริหาร
     ส่วนต าบลได้ปรึกษาหารือกับสภาฯ ได้พิจารณาพร้อมกันก่อนที่จะ
     ตัดสินรับโอนมาเป็นทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนต าบล 
     เรา ต้องไปดูแลน้ าในการผลิตน้ า และก็จะจ่ายน้ าเพ่ือแก้ไขการขาด
     แคลนน้ าประปาพลังแสงอาทิตย์การใช้งานเราจะเตรียมรับ 
     งบประมาณในการดูแลซ่อมแซมปรับปรุง ถ้าเราน าน้ าที่ผลิตแล้ว
     จ าหน่ายให้กับพ่ีน้องประชาชนผู้ใช้และก็เก็บค่าน้ า การที่เราจะ
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     เตรียมงบประมาณดูแลบ ารุงรักษาจะคุ้มค่าไหมบันทึกการส่งมอบ 
     เลขที่ ทส.0721/1719  การส่งมอบบ่อน้ าบาดาล และอุปกรณ์
     ที่เก่ียวข้อง โครงการพัฒนาน้ าบาดาลและอุปกรณ์ท่ีเกี่ยวข้อง  
     โครงการพัฒนาน้ าบาดาลเพ่ือการเกษตรแปลงใหญ่ รูปแบบที่ 1 
     พ้ืนที่ 500 ไร่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  (งบกลาง) ใน
     เขตรับผิดชอบชอบของส านักงานทรัพยากรน้ าบาดาลเขต 11 
     (อุบลราชธานี) ให้แก่ องค์การบริหารส่วนต าบลสะอาดสมบูรณ์ 
     อ าเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบในพ้ืนที่
     อาศัยอ านาจตามมาตรา 32 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
     ราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติ
     ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5 ) พ.ศ. 2545 กรม
     ทรัพยากรน้ าบาดาล  เห็นสมควรส่งมอบโอนสิทธิการบริหาร 
     จัดการบ่อน้ าบาดาล  และอุปกรณ์ท่ีเกี่ยวข้องของกรมทรัพยากร
     น้ าบาดาลให้แก่  องค์การบริหารส่วนต าบลสะอาดสมบูรณ์  
     อ าเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อแก้ไขปัญหาการคาดแคลนแหล่ง
     น้ าในการท าการเกษตรกรรมของกลุ่มเกษตรกรจึงท าบันทึกการส่ง
     มอบพัสดุครุภัณฑ์ไว้เป็น  หลักฐานดังนี้บันทึกฉบับนี้ท าขึ้น 
     ณ  ส านักทรัพยากรน้ าบาดาล เขต 11 (อุบลราชธานี)  
     เลขที่ 106 หมู่ที่ 2 ต าบลกระโสม อ าเภอเมือง  
     จังหวัดอุบลราชธานี เมื่อ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 เพ่ือเป็น
     หลักฐานแสดงว่า กรมทรัพยากรน้ าบาดาล โดย นายเกรียงศักดิ์  
     เห็นกลาง ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมทรัพยากรน้ าบาดา 
     ใน ฐานะตัวแทนของผู้ส่งมอบ กับองค์การบริหารส่วนต าบลสะอาด
     สมบูรณ์ โดย นายสหาย สังฆะมะณี ต าแหน่งนายกองค์การบริหาร
     ส่วนต าบลสะอาดสมบูรณ์ ในฐานะตัวแทนของผู้รับมอบได้ตกลง
     ยินยอมการรับส่งมอบ และการรับมอบพัสดุครุภัณฑ์และอุปกรณ์ท่ี 
     เกี่ยวข้อง ซึ่งตั้งอยู่บริเวณบ้านดงเค็ง หมู่ที่ 9 ต าบลสะอาด  
     สมบูรณ์ อ าเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีรายละเอียด
     ตามแนบท้ายบันทึกนี้งบประมาณมีเท่าไรก็จะให้ ผอ. กองช่างได้
     ชี้แจง เชิญครับ  
 
นายเชิดชาย  รักไท้ -  กราบเรียนท่านประธานที่เคารพและสมาชิกทุกท่านน าเรียนการส่ง 
ผอ.กองช่าง    มอบพัสดุโครงการพัฒนาน้ าบาดาลสภาฯ เป็นผู้รับมอบที่ผ่านมา
     ไม่ว่าส านักบ่อน้ าบาดาลแห่งชาติ จังหวัดขอนแก่น เขาจะส่งมอบ
     หนังสือมาให้องค์การบริหารส่วนต าบลฯ เพื่อให้ปลัดไปลงนามแต่
     ระเบียบพัสดุที่ส่งมอบเราหากเป็นโครงการที่ลงทะเบียนครุภัณฑ์ 
     สภาต้องได้พูดในระเบียบพัสดุสภาฯต้องเป็นผู้พิจารณาเพื่อรับ
     มอบพัสดุครุภัณฑ์นั้นๆ ในโครงการนาแปลงใหญ่ สมาชิกต้องไป
     จัดตั้งกลุ่มแล้วมาส่งโครงการผ่านองค์การบริหารส่วนต าบลฯ เพื่อ
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     จะส่งต่อไปยังส านักทรัพยากรน้ าบาดาลอุบลราชธานีเพื่อท่านจะ
     ได้เข้าแผน เช่น ของบ้านดงเค็ง หมู่ 9 ก็ได้ด าเนินการไปแล้ว  
     น า เรียนเบื้องต้น โครงการนี้งบประมาณ 13,200,600 บาท  
     จะมีหอถังสูง 2 ใบ ใบล่ะ 200 ลูกบาทเมตร 2 ถัง 240 คิว 
    - โครงสร้างของระบบนาแปลงใหญ่ 
      ( 1) บ่อน้ าบาดาล ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 150 มิลลิเมตร 
      ( 2) เครื่องสูบน้ าไฟฟ้าแบบจุ่มใต้น้ า รุ่นขนาด 3 แรงม้า 
     17 ใบพัด  
      ( 3) ชุดระบบพลังงานแสงอาทิตย์ 
      ( 4) ท่อระบบกระจายน้ า ความยาว 2,389.40 
       - ท่อขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว  
         ยาว 900เมตร (พร้อมอุปกรณ)์ 
       - ท่อขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 4 นิ้ว  
         ยาว 600 เมตร (พร้อมอุปกรณ)์ 
       - ท่อขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 4 นิ้ว  
         ยาว 889.40 เมตร  
      (5) เครื่องก าเนิดไฟฟ้า ขนาด 5 กิโลวัตต์ 
      ( 6) หอถังสูง 2  ใบ ขนาดใบละ 120 ลูกบาตรเมตร 
    - โครงการนี้เสร็จแล้วงบประมาณ 13,200,600  บาท 
     น าเรียนในการรับถ่ายโอนส านักงานเขต 7 อุบลราชธานีเป็นผู้ส่ง
     มอบ  
      ( 1) องค์การบริหารส่วนต าบลสะอาดสมบูรณ์ 
      ( 2) กลุ่มสมาชิกเกษตร 
      ( 3) ธนาคารเพ่ือการเกษตร 
    - ดังนั้นทั้ง 3 จะมี ธ.ก.ส. มาร่วมด้วย จะมาร่วมลงทุนใน  
     งบประมาณ หากเกษตรต้องการกู้เงินจาก ธ.ก.ส. จะให้การ 
     สนับสนุนในหลักการนี้ ส านักงานเขต 7 อุบลราชธานี หากสภาไม่
     รับมอบ ส านักทรัพยากรน้ าก็สามารถโอนไปในกลุ่มเกษตรเป็น
     ผู้บริหาร เวลาจะบริหารจัดการในกลุ่มบริหารจัดการติดตั้งมิสเตอร์
     การใช้น้ า แล้วก็จัดเก็บค่าน้ า มาซ่อมบ ารุงรักษา ในการซ่อม 
     บ ารุงรักษา ด้านกลุ่มเกษตรไม่สามารถบริหารจัดการได้ ก็สามารถ
     โทรถามช่างของส านักทรัพยากรน้ า เขต 7 อุบลราชธานีได้เลย 
     หากสภาองค์การบริหารส่วนต าบลฯ ไม่รับมอบ ก็สามารถมอบ
     โอนให้กับกลุ่มเกษตรไปบริหารและกลุ่มเกษตรกร บริหารจัดการ
     ติดตั้งมิสเตอร์ไปบริหารการใช้น้ า  และมีการเก็บในการซ่อม 
     บ ารุงรักษา สามารถด าเนินการได้ สามารถโทรประสานช่างเขต 7 
     อุบลราชธานี วัสดุอุปกรณ์แต่ละตัวของนาแปลงใหญ่ มีแต่หนักๆ 
     ทั้งนั้น หากซ่อมไม่ได้ให้ติดต่อส านักงานเขต 7 ล าเรียนให้ทราบ 
     องค์การบริหารส่วนต าบลฯ ได้พิจารณารับมอบโครงการหรือไม่  
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     ล าเรียนเบื้องต้นเพ่ือทราบ ขอบคุณครับ 
  
นายประยุทธ  เกษี  - เชิญท่านรองนายก  ครับ 
ประธานสภาฯ 
 
นายค าพันธ์  มาตย์วิเศษ  - กราบเรียนประธานที่เคารพ  และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  
รองนายก อบต.    ขอ เพ่ิมเติมกับด้านทางกองช่าง การรับโอนประปานาแปลงใหญ่
     ของบ้านดงเค็ง หมู่ที่ 9 ตั้งอยู่ที่นาท่านอดีตผู้ใหญ่บ้าน จุดที่ตั้งโดย
     การยินยอมให้ทางด้านทรัพยากรน้ าได้ติดตั้งถึงจุดที่เป็นบ่อจะอยู่ 
     6 บ่อ อยู่คนละที่เจาะห่างกันประมาณ 5-6-8 เมตร แต่ละบ่อ
     เพ่ือจะสูบน้ าขึ้นมาเก็บไว้ในถัง 2 ถัง ของนาแปลงใหญ่ใน 
     วัตถุประสงค์ตรงนี้ก็คือ เพื่อท าการเกษตรของกลุ่มดังนั้นอยากให้
     ท่านสมาชิกได้พิจาณา  เพราะว่าจะมีอุปกรณ์ทางด้าน 
     กรม ทรัพยากรน้ าได้ให้ทางกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นเครื่องสูบน้ า เครื่อง
     ปั่นไฟ ถ้าวันไหนไม่มีแสงแดด กรมทรัพยากรน้ าจะมีเครื่องปั่นไฟ
     ขนาดใหญ่ ตามรายละเอียดที่ท่านเห็นตาม ข้อที่ 1 ส่วนของ 
     รายละเอียด อุปกรณ์ บ่อน้ าบาดาล 150 มิลลิเมตร ที่จะมอบให้
     ทางสภาฯ พิจารณา หลักจากที่ได้รับโอนแล้วให้ทาง ผอ. กองช่าง
     ตรวจสอบตามรายละเอียดก่อนส่งมอบมีไหม ควรไหม แล้วน า
     กลับมาที่เป็นครุภัณฑ์ขององค์การบริหารส่วนต าบลน าเรียน 
     สมาชิกเพ่ือเข้าใจในการตัดสินใจ ถ้ารับแล้วจะเป็นประโยชน์ต่อ
     ชุมชน ถ้าไม่รับจะเป็นอย่างไร ฝากน าเรียนสมาชิกเพ่ือทราบ  
     ขอบคุณครับ 
 
นายประยุทธ  เกษี  - ผมขอเพ่ิมเติมรายละเอียด ท่านคณะผู้บริหารได้รับอ านาจจาก 
ประธานสภาฯ    ท่านนายก ท่านรองค าพันธ์ มาตย์วิเศษ ได้ชี้แจงไว้แล้ว แล้วมอบ
     ในส่วนของรายละเอียดก็ได้ให้ ผอ.กองช่าง ได้เพ่ิมเติมไปแล้วนั้น 
     แต่ผมดูแล้วมีสาระส าคัญแล้ว มีส่วนเกี่ยวข้องกับบทบาทอ านาจ
     หน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 5  
     สุดท้าย เขาเขียนไว้อย่างชัดเจนว่า  บทบาทหน้าที่มีอะไรบ้าง  
     น่ าจะต้องอาจจะไม่ท าเพ่ือเป็นการให้สมาชิกรับทราบหน้าที่ของ 
     อบต. หรือท้องถิ่นมีอะไรบ้าง สภาฯ มีอ านาจอะไรบ้าง ค่อยมา 
     ว่ากัน ผมขอพักเบรก 10 นาทีครับ ขอบคุณครับ   
    - เข้าสู่การประชุมครับ นายกได้อภิปรายความเป็นไปเป็นมาและ
     ท่าน ผอ. กองช่าง  ได้พูดถึงรายละเอียดเนื้อหาสาระพัสดุครุภัณฑ์
     ที่เราจะรับโอนผมขอสรุปเพิ่มเติมนิดหนึ่งครับ เพ่ือให้ท่านตัดสินใจ
     พิจารณางบประมาณ 13,200,600 บาท (สิบสามล้านสองแสน
     หกร้อยบาทถ้วน) มาก่อสร้างระบบประปาขนาดใหญ่ ซึ่งทั้งหมด
     ครุภัณฑ์ที่ได้แจ้งตามหนังสือส่วนที่ 1 ก็คือการบันทึกการส่งมอบ
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     ซึ่งในการบันทึกส่งมอบ เลขท่ี 0721/1319  เขาระบุชัดเจนว่ามี
     พัสดุหรือครุภัณฑ์มีอะไรบ้างส่วนที่ 1 ท่าน ผอ. ได้อภิปรายแล้วว่า
     มีอะไรบ้าง ทั้งหมดสรุปว่ามี 6 ชุด ที่ประกอบไม่ว่าจะเป็นมอเตอร์
     เป็นซัมเมอร์ขนาดใหญ่เขาก าหนดมา 6 ส่วน ส่วนที่ 6 จะเป็น 
     ถังสูง แล้วอาจจะมีพัสดุครุภัณฑ์ที่เป็นปีกย่อยอาจจะเป็นพวก 
     อะไหล่ที่เขาเก็บไว้การรับองค์การบริหารส่วนต าบลฯ ก็ดูตาม 
     เอกสารที่ไปคือส่วนที่ 1 ส่วนที่ 2 จะเป็นรายละเอียดบันทึก 
     ข้อตกลงระหว่างความร่วมมือบริหารจัดการทรัพยากรน้ าเพื่อ 
     การเกษตรก็จะแบ่งสาระส าคัญใน M.B.U. ฉบับนี้ แบ่งเป็นส่วน
     ต่างๆ อยู่ 3 ส่วน 
      ( 1) กรมทรัพยากรน้ าบาดาล 
      ( 2) องค์การบริหารส่วนต าบลสะอาดสมบูรณ์ 
      ( 3) กลุ่มเกษตรกรนาแปลงใหญ่ 
    - ส่วนนาแปลงใหญ่ที่ท่าน ผอ.กองช่าง  ได้กล่าวถึง หน่วยสนับสนุน
     หรือหน่วยเงินทุนก็คือ ธกส. ก็จะเข้าไปโครงการใหม่ของรัฐบาลที่
     บอกว่าส่งเสริมนาแปลงใหญ่เขาจะมีเงินทุนให้กู้ ดอกเบี้ยจะอยู่ที่ 
     0.01% หลายคนอยากได้แต่มีเง่ือนไขมากที่ผ่านมา ยกตัวอย่าง
     เช่น มีกลุ่มหนึ่งที่ได้คือ ศรีสมเด็จ กลุ่มนาแปลงใหญ่ คือ แปลง
     ใหญ่เลี้ยงวัว กลุ่มแปลงปลูกข้าวไม่ได้ที่กู้ ธ.ก.ส. แล้วแปลงใหญ่
     ของส านักงานเกษตรใหญ่สังกัดเกษตรได้ไป 11 แปลง งบ 3 ล้าน 
     (สามล้านบาทถ้วน) เขาได้เป็นงบสนับสนุน งบตัวนี้ผมก็ได้แต่ผม
     ไม่เอาคือเล่าให้ฟัง ที่นี้ไปดูเอกสารข้อตกลง เขียนชัดเจนนะครับ
     ค านิยาม กลุ่มเกษตร หมายถึงอะไร ที่ระบุให้เป็นในสัญญาเป็น
     กลุ่มท่ี 3 กลุ่มท่ี 2 คือ อบต. เจ้าของโครงการท่านมาดู ข้อ 3.2 
     ทั้ง 3 ฝ่ายต้องตรวจนับจ านวนให้ถูกต้องครบถ้วนก่อนและหลัก
     จากน าวัสดุไปใช้ในระหว่างใช้งาน ฝ่ายที่การใช้งานความ 
     ระมัดระวัง เช่นวิญญูชนพึงใช้ของตนเองหากเกิดความเสียหาย
     หรือสูญเสียฝ่ายที่สามจะต้องรับผิดชอบค่าเสียหายทั้งสิ้น ข้อนี้
     หมายความว่ากลุ่มเกษตรต้องรับผิดชอบ ตามข้อ 3.2 เกษตร 
     เข้าใจตรงนี้ไหม เป็นประเด็นให้เป็นข้อคิด ท่านดู ข้อ 3.9 การ
     บริหารการจัดการใช้น้ าบาดาลการเก็บค่าธรรมเนียมการใช้น้ า  
     (ถ้ามี) รวมถึงการบริหารจัดการภายในกลุ่มเกษตรกรให้เป็น 
     อ านาจของฝ่ายที่สาม โดยในระหว่างการบริหารการจัดการ 
     ทรัพยากรน้ าบาดาลเพื่อการเกษตรฝ่ายที่สาม จะต้องปฏิบัติตาม
     ระเบียบกรมทรัพยากรน้ าบาดาลก าหนดซึ่งระเบียบกรมทรัพยากร 
     ก็ไม่เห็นเขาระบุอะไร ข้อวิธีปฏิบัติระหว่างกลุ่มน้ าบาดาล และ
     กลุ่มเกษตรกรที่ได้ประโยชน์หรือมาใช้งานนี้คือสาระส าคัญใน 
     สัญญาฉบับนี้ ซึ่งแบ่งเป็น 2 ส่วน ตามท่ีผมเรียนแล้ว  
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- ส่วนที่ 1 เขา จะบอกว่าโอนเรื่องอะไรให้ ส่วนที่ 2 M.B.U. ทั้ง 3 กลุ่ม 
กลุ่มท่ี 1. กรมทรัพยากรน้ าบาดาล 2.องค์การบริหารส่วนต าบล
สะอาดสมบูรณ์ 3.กลุ่มเกษตรกรรายละเอียดตรงนี้ หลายท่านก็จะเห็น
แล้ว เพราะว่ามีรายละเอียดมากมายในส่วนหลายคน จะเป็นห่วงว่า
ออกจะมากระทบงบประมาณองค์การบริหารส่วนต าบลสะอาด
สมบูรณ์ไหม ในเมื่อรับโอนมาแล้วก็มีบาง ในส่วนของงบประมาณ ต้อง
จัดไว้ส ารองอยู่แล้วเป็นอ านาจหน้าที่ผมอยากให้ท่านย้อนกลับไปดู
กฎหมายหรือพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลฯ ที่แก้ไขฉบับ
สุดท้าย ฉบับที่ 2546 เรื่องอ านาจหน้าที่ตาม พ.ร.บ. องค์การบริหาร
ส่วนต าบล 2537 ตั้งแต่ตั้งท่ีแรกมีขึ้นมา 4 ข้อ ตอนนี้เพิ่มเป็น 9 ข้อ 
พระราชบัญญัติสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 2537 แก้ไขเพ่ิมเติม 
มาตรา 67  

     ข้อ 1. จัดให้มีการบ ารุงรักษาทางน้ าและทางบก  
     ข้อ 2. รักษาความสะอาด ก าจัดขยะมูลฝอย  
     ข้อ 3. ป้องกันและระงับโรคร้ายโรคติดต่อ  
     ข้อ 4. ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
     ข้อ 5. ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม  
     ข้อ 6. ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็กเยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ  
     ข้อ 7. คุ้มครองและบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ  
             สิ่งแวดล้อม 
     ข้อ 8. บ ารุงรักษาศิลปะจารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น  
             วัฒนธรรม 
     ข้อ 9. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ทางด้านราชการมอบหมาย  
             อันนี้คือหน้าที่กฎหมายระบุชัดเจนให้ท้องถิ่นต้องท า  
     มี 9 ข้อ นี้คือหน้าที่ของ อบต. ต้องท า มีข้อครับ มาตรา 68  
     หน้าที่อื่น ค าว่า หน้าที่อื่น ระบุชัดเจนว่าอาจท าท่านต้อง 
     ตีความหมายว่า อาจท า ไม่ท าได้ไหมก็ได้ เพราะไม่ได้เขียนว่าต้อง
     ท าอยู่ที่ความเหมาะสม อยู่ที่นโยบาย ผู้บริหาร อยู่ที่งบประมาณ
     ที่ว่าท่านจะลงไปแก้ไขปัญหาด้านได้เกษตรที่เดือดร้อน ประชาชน
     ในด้านได้ล าดับ ก่อนหลังตรงนี้เขาจะมีเขียนตามาตรา 68 ไว้ว่า
     อาจท า 
     ข้อ 1 ให้มีน้ าอุปโภคบริโภคและท าการเกษตร  
     ข้อ 2 ให้มีการบ ารุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอ่ืน  
     ข้อ 3 ให้มีการบ ารุงทางน้ าการระบายน้ า  
     ข้อ 4 ให้มีการบ ารุงที่ประชุม กีฬา พักผ่อน สวนสาธารณะ  
     ข้อ 5 ให้มีหน้าที่ส่งเสริมกลุ่มเกษตร กิจการสหกรณ์  
     ข้อ 6 ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว  
     ข้อ 7 บ ารุงส่งเสริมประกอบอาชีพของราษฎร  
     ข้อ 8 คุ้มครองดูแลทรัพย์สินอันเป็นสาธารณะสมบัติของแผ่นดิน  
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     ข้อ 9 หาประโยชน์จากทรัพย์สินของ อบต.  
     ข้อ 10 ให้มีตลาดท่าเทียบเรือท่าข้าม  
     ข้อ 11 กิจการพาณิชย์  
     ข้อ 12 กิจการท่องเที่ยว  
     ข้อ 13 การขันเมือง  
    - ที่ระบุไว้ชัดเจน ในพระราชบัญญัติขององค์การบริหารส่วนต าบล 
     ฉบับแก้ไข ข้อที่ 5 ( 2546) ไม่ได้หมายความว่าต้องท าทุกข้อต้อ
     ไปดูเงื่อนไขว่า อบต. มีงบประมาณอย่างไร ผู้บริหารก าหนด 
     นโยบายในการหาเสียงเลือกตั้ง แล้วในนโยบายของท่านแถลงต่อ
     สภาว่าอย่างไรบ้าง ผมอยากเรียนสมาชิกหลายท่านยังไม่รู้ พ.ร.บ. 
     องค์การบริหารส่วนต าบลเขาก าหนดหน้าที่อะไรบ้าง เพื่อเป็น 
     องค์ประกอบในการมอบโอนทรัพย์สิน จากกรมน้ าก็เรียนเพิ่มเติม
     ให้รับทราบ มีท่านใดจะเสนออีกไหมครับ 
นายภาษิต  ธุระกิจ  - กราบเรียนประธานสภาฯ ที่เคารพและสมาชิกทุกท่าน ตอนนี้อยู่ 
ส.อบต.ม.2    ในวาระ 3.5 รับโอนพัสดุ โครงการพัฒนาน้ าบาดาลเพ่ือ  
     การเกษตรแปลงใหญ่ของ บ้านดงเค็ง หมู่ที่ 9 ปีที่ผ่านมา 2564 
     ทางองค์การบริหารส่วนต าบลสะอาดสมบูรณ์ได้มีการรับโอนจาก
     กรมพัฒนาบาบาดาล เขต 7 อุบลราชธาชนี อีกแห่งหนึ่งโอนมา
     เป็นขององค์การบริหารส่วนต าบล อยู่ที่บ้านกาหลง หมู่ 2 เป็น
     บาดาลที่ใช้การเกษตรใช้น้ าหนองกาหลงได้รับโอนมาแล้วก็เป็น
     ทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนต าบลฯ ที่ใช้ประโยชน์ร่วมกันแต่
     มาวันนี้หนองกาหลงไม่มีน้ า ปีนี้ไม่ได้ใช้ในการเกษตรเพราะไม่มีน้ า 
     ได้ตั้งอยู่เฉย ๆ ผมได้ยินท่านผู้บริหารก่อนที่จะมาให้สภาฯ รับมอบ
     โอน ท่านไปตรวจสอบหรือยัง อุปกรณ์มีมากมายในขนาดนี้เจ้าของ
     พ้ืนที่ทราบหรือยังว่า ท่านสมาชิก หมู่ที่ 9 บ่อนี้ มีน้ าพอใช้พี่น้อง
     เพ่ือท าการเกษตรใช้หรือไม่ ให้พี่น้องได้ใช่ร่วมกัน ท่านจะรับ  
     หรือไม่รับก็อยู่ที่สมาชิกขอฝากด้วยนะครับ ขอบคุณครับ 
นายประยุทธ  เกษี  - ท่านสมาชิกหมู่ท่ี 9 มีความคิดเห็นไหมครับ เชิญครับ  
ประธานสภาฯ 
นางสาวศรัญญา  สิทธิภักดิ์  - กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติ  
ส.อบต.ม.9    ทุกท่าน การรับโอนพัสดุโครงการพัฒนาน้ าบาดาลเพ่ือการเกษตร
     นาแปลงใหญ่ในพื้นที่ 500 ไร่ ตั้งอยู่ที่บ้านดงเค็ง หมู่ที่ 9 ของ
     กลุ่มเกษตรเพ่ือใช้น้ าและประโยชน์ร่วมกับพี่น้อง ตอนนี้หน้าแล้ง
     น้ าก็จะไม่พอท าการเกษตร ดิฉัน จึงอยากให้ อบต. มาด าเนินการ 
     เพ่ือท าเป็นระบบเป็นระเบียบได้ช่วยเหลือเกษตรกรให้มีน้ าใช้ ใน
     การอุปโภคบริโภคเพ่ือการเกษตร ขอบคุณค่ะ  
 
นายประยุทธ  เกษี  - มีใครจะเสนออีกไหมครับ เชิญครับ  
ประธานสภาฯ 
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นายภาษิต  ธุระกิจ  - กราบเรียนท่านประธานที่เคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติ เมื่อ  
ส.อบต.ม.3    สักครู่ท่านสมาชิกหมู่ที่ 9 บอกว่าน้ าไม่พอใช้มีพี่น้องร่วมใช้กี่ราย
     ในการใช้น้ าขณะ 6 บ่อ ยังไม่พอใช้ในการเกษตรเมื่อรับโอนเข้ามา 
     ผมคิดว่าเป็นภาระของเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลฯ 
     จะลงแก้ไขอีกเหมือน บ้านกาหลงหมู่ที่ 2 ตั้งอยู่เฉย ๆ ไม่มี 
     ประโยชน์ งบประมาณไม่มีประโยชน์ ท่านสมาชิกพิจารณาจะรับ
     ไม่รับ ถ้าเป็นผลประโยชน์เราขอบคุณครับ 
นายประยุทธ  เกษี  - เชิญท่านสมัย บัวระบัน ครับ  
ประธานสภาฯ 
นายสมัย  บัวระบัน  - กราบเรียนประธานสภาที่เคารพ สมาชิกผู้ทรงเกียรติ ผมได้ฟังท่าน  
ส.อบต.ม.3    ประธานพูดบางได้ดูในเอกสาร ท่านรองค าพันธ์ พูดและ ผอ. กอง
     ช่างมาได้บทสรุป ถ้าเรารับโอนต้องตั้งงบประมาณไว้ ค่อยซ่อม
     บ ารุงผมอ่านในเอกสารหลายวันแล้วไปเจอข้อความว่าครุภัณฑ์ ทุก
     ชิ้นจะต้องอยู่พร้อมใช้ตลอด ปัญหาอยู่ตรงนี้ จะรับหรือไม่รับ  
     ราษฎรรวมกลุ่มกับมาเป็นปี เขาไม่มีโอกาสใช้ถ้าเรารับ 
     ผลประโยชน์ของราษฎรมี่ก่ีครอบครัวทุกวันนี้ได้ใช้หรือยัง เปิดใช้
     หรือยัง คุณประโยชน์ของพัสดุเหล่านี้ ได้น าประโยชน์ให้กับพ่ีน้อง
     เราได้ ได้กี่ไร่ ในเมื่อเป็นอย่างนี้ ผมมีแนวคิดว่าถ้าหากมี 3 ฝ่าย ที่
     ท่านประธานได้พูดมา ถ้าองค์การบริหารส่วนต าบลฯ น าโดย 
     สมาชิกไม่รับกลุ่มเกษตรก็สามารถรับได้ แต่ท่านรองคิดดูถ้าบริหาร
     จัดการให้สมาชิกพิจารณาดูว่า เราควรจะรับหรือไม่รับ ถ้าเรา 
     รับภาระจะต้องเกิดขึ้นอย่างแน่นอน ผมได้ฟังท่านสมาชิก หมู่ที่ 2 
     ท่านพูดไปเมื่อสักครู่ได้เคยรับโอนที่ หมู่ที่ 2 บ้านกาหลง ทุกวันนี้
     ตั้งอยู่เฉยๆ ไม่สามารถท่ีใช้งานได้ ผมกลัวว่าเราจะรับโอนในวันนี้ 
     จะเป็นเหมือนกับกาหลงหมู่ที่ 2 ไหม ถ้าเป็นเช่นนั้น อบต. เพ่ิม
     ภาระอย่างแน่นอนครับ ขอบคุณครับ 
นายประยุทธ  เกษี  - ผมไม่อย่างให้ท่านสมาชิกมองว่าเป็นภาระของ อบต. อยากให้มอง
ประธานสภาฯ    ว่าเป็นหน้าที่ต้องท า หรืออาจท าตาม พ.ร.บ. ที่ผมได้ล าเรียนไป
     แล้วนั้น  เพราะฉะนั้นการตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องไปดู
     วัตถุประสงค์กฎหมายฉบับนั้นเขาตั้งมาเพ่ืออะไร เขาตั้งมาเพ่ือ
     ดูแลในท้องที่บริการกันเอง เงินให้มา อ านาจให้มา ผมอยากให้มอง
     มุมนั้นเงินไม่มี หรือเงินมี หรือเป็นภาระหน้าที่ ถ้าจะแบกภาระก็
     เป็นหน้าที่นะครับ อยากให้เข้าใจมุมมองตรงนี้ก่อน ถ้ารับก็เป็น
     หน้าที่ของ อบต. ท าเพ่ือพ่ีน้องเกษตรกรแต่ถ้ารับแล้วผลกระทบ
     ย้อนกลับมาส่งผลกับการงบประมาณเป็นภาระก็ถูก แต่ผมขอฝาก
     มุมมองในแง่คิดว่าหน้าที่เราคืออะไร สุดท้ายผมขอย้อนไปดู  
     หนังสือใบแรกเขาบอกว่าถ้ามีข้อขัดข้องประการใดให้แจ้งไปทาง
     ส านักกรมทรัพยากรน้ าบาดาล เพราะฉะนั้นถ้าสภาฯ มีมติไม่รับ
     ผู้บริหารโดยท่านนายกรายงานกลับไปว่า อบต. มีมติไม่รับแล้วก็
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     บอกเหตุผลว่าเพราะอะไร  เพราะฉะนั้นภาระบทบาทหน้าที่ 
     อ านาจตรงนี้อยู่ที่สภาฯ เพราะฉะนั้นนายกได้เสนอญัตติเพ่ือ ให้
     สภาได้พิจารณารับหรือไม่รับอยู่ที่สมาชิก 16 หมู่บ้าน ให้ท่าน
     พิจารณา ขอบคุณครับ 
นายค าพันธ์  มาตย์วิเศษ  - กราบเรียนประธานสภาที่เคารพและสมาชิกผู้ทรงเกียรติ ขอน า
นายก อบต.    เรียนเพ่ือรองเป็นการตัดสินใจรับโอนประปาโซล่าเซลล์บ้านดงเค็ง 
     นาแปลงใหญ่สมาชิกประมาณ 40 คน มีพ้ืนที่ 500 ไร่ ผมได้ 
     ปรึกษาหารือกับผู้ใหญ่ว่าผมก็ล าบากใจเหมือนกับท่าน ผมจะพูด
     ถึงการรับหรือไม่รับ ถ้าใช้ได้เราต้องรับ ผมจะพูดถึงตอนใช้น้ าได้
     ฟังจากกรมทรัพยากรแล้วถัง 2 ใบ ซัมเมอร์ส 6 ตัว  ใช้ได้ไหม  
     ใช้ได้ถ้าเราปล่อยตามระบบลงมา 4-6 หน  ใช้ได้แต่ถ้าปล่อยตาม
     ระบบ 2 นิ้ว ไม่พอ 8 ช.ม. หมด นี้คือประปาโซล่าเซลล์ ที่มีการ
     ก่อสร้างมีเป็นเวลานานในส่วนที่ก่อสร้างมา พ่ีน้องชาวบ้านเห็นแต่
     ท าไมไม่มีการท าเกษตรเลย ไม่มีการปล่อยน้ าให้พ่ีน้องท า  
     การเกษตรเลยก็ถามกันมา แค่พอวันที่ 14 วันเปิดปรากฏว่า 2 ถัง 
     สามารถมีน้ าเต็มทุกถังก็ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วก็สามารถจ่ายน้ าได้
     ตลอดทั้งวันยังมีเครื่องสูบน้ าปั้นไฟแรงสูง มีพลังแสงอาทิตย์ 6 
     เครื่อง พร้อมที่จะปั่นไฟ นี้คือกรมทรัพยากรน้ าบาดาลมอบให้กับ
     กลุ่มเกษตรกรนาแปลงใหญ่ที่ได้รวมตัวกันของงบประมาณนี้ใช้ได้
     ไหมเพียงพอไหม  เพียงพอแต่ยังไม่ควบคุมเกิดปัญหาผู้ใช้น้ าใน
     กลุ่มเกษตรกรทั้งหมด ได้ฝากถึงผู้บริหารว่าจะท าอยู่ไร กลุ่ม 
     เกษตรกรจะได้ใช้น้ าจากบ่อนี้ได้อย่างเพียงพอครบทุกหลังคาเรือน 
     น าเรียนสมาชิกเพ่ือเป็นแนวทางให้คิด ขอบคุณครับ 
นายประยุทธ  เกษี  - ฟังจากท่านรองนายกแล้วก็สรุปได้ว่า ระบบน้ าประปาบ้านดงเค็ง
ประธานสภาฯ    ขาดของ ส่วนบริหารจัดการระบบบริหารจัดการไม่มีรับผิดชอบถ้า
     ให้ประธานกลุ่มอาจจะมีอะไรติดขัดอยู่ในใจที่ผ่านมาไม่ปล่อยน้ า 
     ไม่ด าเนินการ แต่เมื่อท่านรองนายกรัฐมนตรีลงมาท่านเห็นแล้ว ถ้า
     ท่านประธานกรมทรัพยากรได้เสนอไปให้ท้องถิ่นแล้วท้องถ่ินไม่รับ 
     ท่านก็ลองคิดดูว่าความรู้สึกของผู้ใหญ่เขาจะคิดอย่างไร แต่ว่าสิ่งที่
     เราตระหนักก็คือไปตระหนักหน้าที่ของเราในเมื่อผู้บริหารได้เสนอ
     บัญญัติให้สภาฯ ได้มีอ านาจตัดสินใจภาระอันหนักอยู่ที่สภาฯ แล้ว
     ให้ฝากเป็นข้อคิด ขอบคุณครับ 
นายภาษิต  ธุระกิจ  - กราบเรียนประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติในเรื่อง 
ส.อบต.ม.2    ทางสภาเราไม่ได้ว่าจะไม่รับ รู้อยู่ครับหน้าที่ของสภาฯ มาเพ่ือ 
     บ ารุงสุขให้แก่พ่ีน้องประชาชน อยากให้สมาชิกตระหนักว่าท าข้ึน
     มาแล้ว ไม่ได้ใช้น้ าอย่างเพียงพอในนาแปลงใหญ่ และผมเป็นห่วง
     งบประมาณท่ีผ่านมาโครงการพ้ืนฐาน คสล. ในสื่อต่างๆ โครงการ
     ยังแก้ไขไม่พอประมาณ สมมติว่ารับโอนมาของบ้านดงเค็ง ตกเป็น
     งบประมาณอีกแต่ไม่เป็นไรเราคิดถึงพ่ีน้องอยู่ดีมีสุขของประชาชน
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     บ้านดงเค็ง บ้านกาหลงก็เช่นกัน เมื่อมาแล้วถ้ามาแล้วเราต้องแก้ไข 
     และพัฒนาให้พี่น้องเกษตรกรได้ใช้ ถ้ามีน้ าเราอยู่ได้ เกษตรพัฒนา
     ยั่งยืนเราขาดน้ ามานาน มีการปรับปรุงอยู่ไม่ควรเกินความสามารถ 
     ผอ.กองช่างหรอกครับ ขอบคุณครับ  
นายประยุทธ  เกษี  - ท่านอ่ืนมีอีกไหมครับ 
ประธานสภาฯ 
นายเชิดชาย  รักไท้  - กราบเรียนสภาที่เคารพและสมาชิกผู้ทรงเกียรติผมอยากเรียนถาม 
ผอ.กองช่าง    ประปาบาดาลมีทุกบ้านไหมครับ ผมน าเรียนประปาบ้านเรามีทุก
     หมู่บ้านไหม มีซัมเมอร์ส 1-5 แรงม้า มีแค่ 1 บ่อ สามารถเป็นใช้
     น้ าได้ท้ังวันทั้งคืน แต่นาแปลงใหญ่หมู่ที่ 9 6 บ่อ มีซัมเมอร์ส 3 
     แรงม้า รวมเป็น 18 แรง น้ าอยู่ที่ไหน ถามตัวเองครับ เมื่อ 7  
     เดือนที่แล้ว ผมผ่านไปท าไมผมไม่เห็นมีน้ า ไม่มีการเกษตรตรง 
     ประตูน้ าท าไมไม่เปิดแจกจ่ายให้พี่น้องประชาชนใช้ มีท่านผู้น า
     เรียนให้ท่านทราบ ท าไมกลุ่มเกษตรไม่เปิดน้ าใช้ปล่อยให้ข้าวแห้ง
     ตายท าไมท่านไม่ปล่อยน้ าใช้ครับ ผมไม่ชี้น านะครับว่าจะรับหรือไม่
     รับ   ผมน าเรียนให้ท่านทราบ  อย่างให้ประปาบ้านเรา ม.8 ใช้ได้
     ทั้ง 2 หมู่บ้าน แรงครึ่ง มีน้ าใช้ถัง 10 มิลลิลิตร ท าไมใช้งานได้ 
     หมู่ 9 บ้านดงเค็ง มี 2 ถัง ใบละ 120 มิลลิเมตร 2 ถัง 240 
     มิลลิเมตร ท าไมน้ าไม่พอใช้หรือการบริหารจัดการของหมู่บ้าน มี
     ปัญหาประการใด น าเรียนถามขอบคุณครับ 
นายประยุทธ  เกษี  - สรุปมีปัญหาการใช้น้ าอยู่ที่การบริหารจัดการ หมายถึงคนไป
ประธานสภาฯ    บริหารจัดการไม่มีตัวกลางไปเชื่อม ถ้าคนในท้องถิ่นไม่เข้าใจกัน
     แล้วต้องหาคนกลางไปเชื่อมเท่าที่ฟังทั้ง 2 ฝ่ายโดยเฉพาะ ผอ.กอง
     ช่างท่านต้องไปศึกษา องค์ความรู้จากทรัพยากร น้ าบาดาล ในนี้
     ท่านสมาชิกไม่มีความรู้เรื่องน้ าบาดาลเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมอยู่ใกล้ 
     บางครั้งผมผ่านไปตรงนั้นช่วงที่ว่าข้าวตายผมเห็นมีเปิดบ้างก็เปิด 
     บางจุดก็ไม่เปิดนี้คือปัญหา สรุปว่าเกิดจากการรับผิดชอบบริหาร
     จัดการ เพราะฉะนั้นที่ผมเป็นห่วง 
    -  1. งบประมาณสร้างแล้วเสนอ อบต.แล้วเสนอผู้บริหาร
     แล้วเสนอญัตติต่อสภาฯ ถ้าสภาฯไม่อนุมัติแล้วบอกเหตุผลไปส่ง 
     ไปที่กรมทรัพยากรบาดาลว่า เหตุผลใด อบต.สะอาดสมบูรณ์ ไม่
     รับติดขัดตรงไหนแจ้งไปตามหนังสือครับ 
      2. เป็นห่วงภาพพจน์ ท่านประธานน้ าแห่งประเทศลงมา 
     แล้วท่านไปดูแล้ว ทางกรมน้ ารายงานประธานการจัดน้ าว่าผมได้ท า
     หนังสือส่งมอบให้ อบต.แล้ว แต่ อบต.ไม่รับให้ท่านคิดเอาเองครับ 
     คือผมเป็นห่วงเฉยๆ ผมไม่ชี้น าอะไรท่านเป็นสิทธิ์ของท่านที่ 
     จะตัดสินใจจะรับโอนหรือไม่รับโอนเป็นเหตุเป็นผล ร่วมทั้งในการ
     ชี้แจงการตัดสินใจ มีท่านใดจะออกความคิดเห็นอีก ไหมครับ 
     เชิญท่านสมัยครับ 
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นายสมัย  บัวระบัน  - กราบเรียนประธานที่เคารพและสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านเมื่อ  
ส.อบต.ม.3    สักครู่ได้เห็นท่านรองท่านลุกอภิปรายชี้แจงส่วนที่จะใช้ท่อให้เล็ก
     ลงเพื่อจะได้ส่งน้ าให้มากข้ึน และก็ได้ฟังหลายท่าน ยกตัวอย่าง 
     ท่าน ผอ.กองช่าง ท่านบอกว่าท่านผ่านไปน้ าไม่มี พอท่านประวิทย์
     มาน้ ามี ผมก็มองว่าการเกิดผิดพลาดบางประการ องค์การบริหาร
     ส่วนต าบล เราเข้าไปบริหารจัดการผมคิดว่าราษฎร์บ้านดงเค็ง 
     หมู่ที ่9 คงจะได้ใช้น้ ากันท้ังหมู่บ้าน ขอฝากจริงๆแล้วพวกเรามา
     ยืนอยู่ที่สภาแห่งนี้ก็เพราะท่ีบ าบัดทุกข์ บ ารุงสุขให้แก่พ่ีน้อง 
     ประชาชนราษฎร์ของเรา ถ้ามันเกิดประโยชน์เราก็เอาไว้ก่อนนะ
     ครับท่าน เราก็หาข้อชี้และข้อแตกต่างประกอบการตัดสินใจ ของ
     สมาชิกเท่านั้นอย่างไรก็ตามประโยชน์ก็ต้องตกอยู่ที่ต าบลฯของเรา
     ขอบคุณครับ 
นายประยุทธ  เกษี   - มีใครอีกไหมครับ เชิญครับ  
ประธานสภาฯ 
นายอ่างทอง  สมเพชร  - กราบเรียนท่านประธานที่เคารพและสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  
รองประธานสภาฯ   ผมก็ได้ฟังความคิดเห็นของสมาชิกหลายท่านได้เสนอเรื่องการรับ
     โอนพัสดุนาแปลงใหญ่ บ้านดงเค็ง หมู่ที่ 9 จะรับหรือไม่รับ แต่ถ้า
     เกิดประโยชน์แก้พ่ีน้องในชุมชนของเราผมคิดว่าสมควรรับไว้ก่อน 
     ถึงแม้จะไม่เกิดประโยชน์เต็ม100% ต้องรับ แต่เราต้องดูการ 
     บริหารจัดการมีคณะผู้รับผิดชอบการเปิดและการปิดไม่ใช่ว่าเปิด
     เฉพาะของตัวเองหรือของญาติแล้วก็ปิด อันนี้ขอฝากครับ ขอบคุณ
     ครับ 
นายประยุทธ  เกษี  - มีสมาชิกท่านอ่ืนอีกไหมครับที่จะอภิปรายความคิดเห็นสมาชิกบ้าน 
ประธานสภาฯ    ดงเค็ง หมู่ที่ 9 มีความคิดเห็นไหมครับเชิญครับ 
นางสาวศรัญญา  สิทธิ์ภักดิ์ -  กราบเรียนประธานสภาที่เคารพ  และสมาชิกผู้ทรงเกียรติคืออดีต 
ส.อบต.ม.9    ผู้ใหญ่บ้าน เขาไม่ยอมเปิดน้ าให้ชาวบ้าน บ้านดอนหมาไน ให้ได้ใช้
     น้ าก็เกิดปัญหาพอสมาชิกมาเปิดเจ้าของที่ก็ปิด ท าให้ชาวบ้านคุ้ม
     บ้านดอนหมาไนไม่มีน้ าใช้ ดิฉันอยากให้ทางองค์การบริหารส่วน
     ต าบลสะอาดสมบูรณ์ลงไปจัดการบริหารพื้นที่ตรงนี้ด้วยค่ะ ตอนนี้
     ชาวบ้านเดือดร้อนค่ะ ขอบคุณค่ะ 
นายประยุทธ  เกษี  - นี้ก็เป็นประเด็นที่ผมได้ฟังไปแล้ว ไม่มีคนกลางจัดระบบให้พูด
ประธานสภาฯ     เพ่ือให้เข้าใจชัดเจน มีอีกไหมครับ ที่ประชุมในระเบียบวาระเรื่อง
     พิจารณา 
    - 3.5 รับโอนพัสดุโครงการน้ าบาดาลเพื่อการเกษตรแปลงใหญ่
     รูปแบบที่ 1 พ้ืนที่ 500 ไร่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (งบ
     กลาง) ตามรายละเอียดตามที่ประชุมได้อภิปลายมาพอสมควรแล้ว 
     ถ้าไม่มีท่านใดสอบถามอีกไหมครับ ผมจะขอมติที่ประชุมครับ  
      เห็นชอบ รับโอน   12  เสียง  
      ไม่เห็นชอบรับโอน – เสียง  
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      ลาประชุม   2  เสียง 
      งดออกเสียง   2  เสียง (ประธาน,เลขา)  
 
ระเบียบวาระการประชุมที่ 4 - เรื่องอ่ืนๆ (ถ้าม)ี  
นายประยุทธ  เกษี  - เป็นระเบียบวาระอ่ืน หลายท่านจะตีความไปหรือน ามาพูดเรื่อง
ประธานสภาฯ    ของลักษณะกระทู้ถามบางทีถ้าเข้าสู่ลักษณะกระทู้ถามจ าเป็นต้อง
     ปฏิบัติตามระเบียบ ว่าด้วยการประชุมเพราะกระทู้ถามจะต้องมี
     ค าตอบ ตอบหรือไม่เป็นเรื่องของผู้บริหารที่ถูกถาม เพราะฉะนั้น
     กระทู้ถามตรงนี้จะต้องยื่นต่อประธานสภาและประธานสภาก็ต้อง
     ยื่นไปให้ผู้บริหาร ผู้ที่มีหน้าที่ตอบ ค าถามนั้น ฝากนิด หนึ่งถ้า 
     ประเด็นไหนเข้าสู่โหมดของกระทู้ถามครั้งต่อไปความเข้าใจก่อน
     เบื้องต้น 
นายเชิดชาย  รักไท้  - น าเรียนเพิ่มเติม เราได้ท าโครงการได้ปรับแผนเราได้ลงไปมีท่าน 
ผอ.กองช่าง    นายกและท่านปลัด ท่านผู้ว่าได้ต าหนิ เรามองว่าท าไมท่านปล่อย
     ปะละเลยขอแต่ถนนคอนกรีต น้ าประปาบนผิวดินน้ าประปาใต้ดิน 
     ท าไมท่านไม่แก้ปัญหาแล้วไม่ใช้ตามที่ท่านพูดด้วย ท่านนายกก็เลย
     มีบัญชาการให้ขอโซนเหนือทุกหมู่บ้านขอทุกโครงการสนับสนุน 
     น าเรียนสมาชิกหมู่ที่ 2 ให้ท า หมู่ที่ 4 ให้ขอสถานที่แต่ตอนนี้ท า
     เป็นรูปขององค์กร ท่านผู้ว่ารับปากแล้วบอกว่าให้ท าโครงการ ผม
     จะให้นายก อบจ. ด าเนินการให้ โซนใต้ 8 หมู่บ้าน หมู่ที่ 7 จะมี
     อยู่ 2 แห่ง เหล่าหลวง คุ้มบ้านดอนชาด ต้องแก้ไข คุ้มดอนหมาไน
     ถึงจะซับซ้อนกันกับหมู่ท่ี 9 หากได้งบประมาณมารับอย่างเดียวผม
     น าเรียนโครงการพื้นฐาน ถนนคอนกรีตในปี 2565 ในการน า
     เรียนของท่านนายก แต่ตอนนี้ท่านตอบไม่ได้ปี 2565 จะมีอยู่ 5 
     โครงการคอนกรีต ท าสัญญาเรียบร้อยแล้ว แต่ผู้รับจ้างยังไม่เข้ามา
     ด าเนินการไม่รู้เพราะอะไร เหตุผลไม่ทราบ ก่อสร้างเสร็จวันนี้ท่าน
     นับไปเลย 28 วัน นั้นคือหลักเกณฑ์ เรียนสมาชิกให้ทราบ ต้องรอ
     ผลทดสอบปูน 28 วัน แล้วให้คณะกรรมการเข้าไปตรวจ ส่วนบ้าน
     ท่านก านัน คุ้มน้อย หมู่ที่ 10 ต้องรอเอกสารน าเรียนต่อคือ หมู่ที่ 
     10 ประสานกับจังหวัดขอแก้ไขงบอุดหนุน 1,500,000(หนึ่ง
     ล้านห้าแสนบาทถ้วน) หมู่ที่ 10 ได้รับงบประมาณจาก  
     อบจ.ประมาณ 10 กว่าเมตร โครงการนั้นก็เลยลดลง 610,000 
     ทางจังหวัดก็เลยประสาน อบต. ให้ด าเนินการ จัดซื้อจัดจ้างก่อน
     เลยแต่จะลงนามในสัญญาจ้าง ให้ผู้ว่าเซ็นรับลองการเปลี่ยนแปลง
     งบประมาณในใบขวางถึงจะลงนามได้ อบต. ลงนามกับผู้รับจ้างได้
     แล้ว เงินที่เหลือ 900,000 อบต. ถึงจะอนุมัติว่านี้คือ หมู่ที่ 10 
     ครับ ส่วนหมู่ที่ 14 ไปหนองหลุบเสร็จเรียบร้อย พรุ่งนี้ครบ  
     28 วัน นัดคณะกรรมการเข้าไปตรวจสอบ  ตรวจสอบความหนา
     ว่าในหลังเกณฑ์ 250 เมตร ทั้งซ้ายและขวา ถ้าผ่าน 15  
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     เซนติเมตร คณะกรรมการต้องประชุมกันหมู่ที่ 14 เงินอุดหนุนอยู่
     แต่เงินในแผน ปี 2565  500,000 เบื้องต้นคือรอเซ็นสัญญารอ
     ตรวจรอผู้จ้างเพ่ิมเติมครับ คณะผู้บริหารบัญชาการให้แก้ไขเรื่อง
     น้ า อุปโภค บริโภคน้ าบาดาล ท่านผู้ว่ารับปากจะประสานให้ น า
     เรียนเพ่ือทราบเบื้องต้น ขอบคุณครับ 
นายประยุทธ  เกษี  - ขอเพ่ิมเติมในส่วนเรื่องท่ีแจ้งบอกว่าได้ด าเนินการท าสัญญากับผู้ 
ประธานสภาฯ    รับจ้างแล้วไม่ทราบว่าระเบียบใหม่มีก าหนดระยะเวลาไหมหรือ
     อย่างไรที่ท่านผอ.กองช่าง ได้น าเรียน ต่อที่ประชุมโครงการ 
     สืบเนื่องชุดก่อนก็เลยสงสัยว่าสัญญาจ้างกับผู้รับจ้างมีการระบุ 
     ระยะเวลาด าเนินการไหมอย่างไร 
นายเชิดชาย  รักไท้   -  น าเรียนต่อสภาฯ ระยะเวลาด าเนินการทั้ง 5 ตัว ในแผนของเรามี
ผอ.กองช่าง    ก าหนดอยู่ 90 วัน ส่วนของหมู่ที่ 14 มีอยู่ 120 วัน เพราะเป็น
     โครงการใหม่น าเรียนเพ่ิมเติมว่า ณ ปัจจุบันผู้รับจ้างไม่เข้า 
     ด าเนินการ ซึ่งร่วงเลยระยะเวลาจ้างแล้ว ท าไมไม่เข้ามาด าเนินการ 
     ผมสรุปไม่ได้ย่อๆ หนังสือประกาศ (โรคระบาด) ต่อให้ถ้าสัญญา
     นั้นร่วงเลยในขณะผู้รับจ้างยังไม่เบิกรับค่าจ้าง ผู้รับจ้างไม่ต้องเสีย
     ค่าปรับเป็น 0 จนมาถึงวันที่ 31 มีนาคม ในขณะนี้ วันนี้ผมไม่ได้
     ถือเอกสารมา สรุปง่ายไม่ต้องหักเงิน ร่วงเวลาได้ครับ ขอบคุณครับ 
นายประยุทธ  เกษี  -  สรุปว่าโควิด ตามระเบียบแล้วไม่สามารถยกเลิกสัญญาได้   
ประธานสภาฯ    เพราะว่ามีประกาศตรงนี้ ยกประโยชน์ให้ผู้รับเหมาแล้วโครงการที่
     ใช้จ่ายของจังหวัดที่รอท่านผู้ว่าอนุมัติที่ ผอ.กองช่าง ได้แจ้งเมื่อ
     สักครู่ทางท้องถิ่น ทาง อบต. ต้องท าสัญญาว่าจ้างผู้รับจ้างก่อน
     ค่อยไปขอ 
นายเชิดชาย  รักไท้  - ขอเปลี่ยนแปลงจากชี้แจง 1,500,000มาเป็น 600,000  
ผอ.กองช่าง    แล้วออกใบขวางส่ง อบต.ไปจัดสรร  
นายประยุทธ  เกษี  - จริงๆแล้วมันเป็นโครงการต่อเนื่องจากการเปลี่ยนแปลง  
ประธานสภาฯ    งบประมาณโดย ท่านผู้ว่าต้องเซ็นงบประมาณตัวนี้มา เราต้องรอ
     ขณะนี้เราอยู่ในระเบียบอื่นๆ มีท่านใดจะสอบถามอีกไหมครับเรื่อง
     ระเบียบวาระอ่ืนๆ ถ้าไม่มีท่านใดสอบถามผมขอปิดการประชุม 
     ขอบคุณครับ  
 

    - ปิดประชุม เวลา  15.00  น. - 
 
 
 
      
 
      


